

สรุป

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
<p>นานาชาติ ✓</p>	<p>WHO เผยไทยตายอุบัติเหตุอันดับ 2 ของโลก</p> <p>องค์การอนามัยได้ออกรายงาน Global Status Report on Road Safety 2015 เมื่อสัปดาห์ก่อน ระบุว่า วัยรุ่น เยาวชน และกลุ่มเริ่มทำงาน (15-29 ปี) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนเป็นอันดับ 1 รวมแล้วประชากรโลกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนสูงถึง 1.25 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิต 90% อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางถึงต่ำ โดยผู้เสียชีวิตเกือบครึ่ง (49%) เกิดกับกลุ่มจักรยานยนต์, จักรยาน และ คนเดินถนน สำหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลกเปิดเผยข้อมูลว่ามีอัตราการเสียชีวิต 36.2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน สูงเป็นอันดับ 2 (รองจากลิเบียที่เสียชีวิตถึง 73.4 คน) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 เท่า (เฉลี่ยทั่วโลก 17.5) แต่ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 26.3 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก อย่างไรก็ตามข้อสังเกตสำคัญจาก Global Status Report on Road Safety 2015 พบว่า ไทยมีกฎหมายดี ๆ เทียบเท่าสากล แต่มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้ ซึ่งกฎหมายที่ควรถูกปรับแก้เพิ่มเติม ได้แก่ ความเร็วเขตเมืองต้องไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (เดิมสูงถึง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กฎหมายเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยที่นั่งตอนหลัง และเก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก เป็นต้น)</p>	<p>จากข้อมูล</p> <p>ปี 2554 พบ อัตราตาย 26.16</p> <p>ปี 2555 พบ อัตราตาย 23.85</p> <p>ปี 2556 พบ อัตราตาย 26.45</p> <p>ปี 2557 พบ อัตราตาย 29.21</p> <p>ปี 2558 (ม.ค.-ส.ค.) พบ อัตราตาย 13.48</p> <p>อ.ที่มีอัตราตายเกินจังหวัด ได้แก่</p> <p>สากเหล็ก 29.49 , วังทรายพูน 22.71, ดงเจริญ 20.66</p> <p>โพธิ์ประทับช้าง 19.01 , สามง่าม 17.18, ทับคล้อ 16.55 , เมือง 15.40 (อัตราตายต่อ ปชก.แสนคน)</p>	<p>ก่อนเทศกาลปีใหม่</p> <p>ควรมีกิจกรรมเสริมภูมิปัญญา ภูมิธรรม เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เช่น การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3 ข. 4 ม.</p>
<p>นานาชาติ</p>	<p>กลัวเชื้ออีโคไลระบาด</p> <p>ซีแอตเทิล - ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ชิโพลิต เม็กซิกัน กริลล์ ของสหรัฐ ปิดให้บริการชั่วคราวร้านสาขาทุกแห่งในเมืองชายฝั่งภาคตะวันตกของประเทศ ได้แก่ ซีแอตเทิล และพอร์ตแลนด์ เนื่องจากมีรายงานการระบาดของเชื้อแบคทีเรียอีโคไล ซึ่งทำให้ท้องร่วง โดยทางบริษัทและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่ ด้านนักระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขของรัฐวอชิงตันระบุว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้ออีโคไล ทั้งหมด 19 คน ในรัฐนี้ โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มารับประทานอาหารที่ร้านชิโพลิต จึงทำให้เชื่อว่า อาหารของร้านอาจเป็นสาเหตุทำให้ลูกค้าเหล่านี้ป่วย คาดว่า อาจพบผู้ติดเชื้ออีโคไล เพิ่มขึ้น เนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้มีระยะฟักตัวนานถึง 10 วัน แม้ตามปกติมีการฟักตัว 2-3 วันก็ตาม โดยมีรายงานผู้มารับประทานอาหารที่ร้านสาขาของชิโพลิต ในเมืองทั้งสอง ครั้งสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ก่อน</p>	<p>-</p> <p>○ ชอบ ○ ทราบ</p> <p>○ ชอบพบ ○ ลงนัด</p> <p>○ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>○ คำเห็นการ</p> <p>○ ประสาน.....</p>	<p>1) สื่อสารความเสี่ยงเดิมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p> <p>2) ประสานยุทธ 1 (คบ/สวล/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน)ในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้หลัก 3 อ. 3 ส.</p>

✓ วิวัฒน์

ศ.

.....

(นายวิวัฒน์ คำเทัญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สปสช. เพิ่มงบบริการแพทย์แผนไทยยุทธศาสตร์ “แผนไทย-สมุนไพร”</p> <p>น.พ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมแพทย์แผนไทยร่วมกับ สปสช. ได้ยึดตามยุทธศาสตร์แผนงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เน้นการเพิ่มศักยภาพบริการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการบริการสาธารณสุข โดยกระจายไปยังหน่วยบริการทุกระดับ ให้บริการแพทย์แผนไทยที่สถานพยาบาลปฐมภูมิ และเน้นความเข้มแข็งของสถานพยาบาลที่ให้บริการแพทย์แผนไทยทุกระดับ ทั้งนี้สิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทย ได้แก่ บริการเวชกรรมไทย การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การบริการนวด ประคบ อบสมุนไพรเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วย และการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งการรับบริการในหน่วยบริการ และการเชิงรุกในชุมชน</p>	-	-
ประเทศ	<p>ต้นไทยประเทศผู้นำคุณธรรมโลก</p> <p>คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเห็นชอบกรอบร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2563) ตามที่กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ โดยมีสาระสำคัญ คือ เน้นการพัฒนาและยกระดับจิตใจของประชาชนให้มีคุณธรรม โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก รวมถึงการกำหนดค่านิยมร่วมของคนไทย ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ซึ่งร่างแผนแม่บทฉบับนี้จะส่งผลต่อการส่งเสริมคุณธรรมที่จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสุข และนำความสงบร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติ เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับจิตใจของประชาชนให้มีคุณธรรมส่งเสริมให้ไทยเป็นผู้นำด้านคุณธรรมระดับอาเซียนและระดับโลก พร้อมกำหนดมาตรการให้การส่งเสริมคุณธรรมเป็นวาระแห่งชาติ</p>	-	-

## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>พฤติกรรมเนือยนิ่งเสี่ยง 4 โรค-ป่วยจิต</p> <p>ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่าการสำรวจพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยในปี 58 พบว่ามีความเสี่ยงมากขึ้น ทั้งรับประทานอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เคลื่อนไหวร่างกายน้อย หรือ "พฤติกรรมเนือยนิ่ง" ส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และการเดินทาง ทำให้มีน้ำหนักเกิน และอ่อนร้อยละ 30 ยังป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4 โรคคือ ความดันโลหิตสูง เบาหวานหัวใจขาดเลือด มะเร็ง ด้านสุขภาพจิตล่าสุดพบ 9 แสนคนเป็นโรคซึมเศร้า 1.6 ล้านคนวิตกกังวล จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2563 ตั้งเป้าคนไทยมีระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มจากร้อยละ 68 เป็นร้อยละ 75 ใน 5 ปีข้างหน้า มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ลดลงร้อยละ 10 โดยจะเสนอร่างแผนฯ ต่อ ครม.ในต้นปี 59</p>	-	<p>สื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p>
ประเทศ	<p>ตลอดเลือดสมองคร่า3คน/ชม.สธ.แนะปรับพฤติกรรม3อ.2ส.</p> <p>ก.สาธารณสุขชวนคนไทยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง'ที่คร่าชีวิตปีละกว่า 25,000 ราย ด้วยหลัก'3 อ. 2 ส.' แนะนำรู้สัญญาณเตือน 'อัมมูมปากข้างหนึ่งตก ยกแขนชีวิตคุณภาพไม่ขึ้น 1 ข้าง หุดแล้วฟังไม่รู้เรื่อง' รีบโทร 1669 ส่งโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมงครึ่ง ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ทั่วโลกพบผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 17 ล้านคน เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี แต่ละปี มีผู้เสียชีวิตเกือบ 6 ล้านคน และเป็นสาเหตุที่ทำให้พิการถาวร สำหรับประเทศไทยนั้น ในปี 2557 มีจำนวนการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 25,114 คน เฉลี่ยในทุก 1 ชั่วโมง จะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 3 คน ขณะนี้ สธ.ได้กำหนดให้โรคนี้นี้เป็น 1 ใน 11 สาขาโรคสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาระบบบริการรองรับในทุกเขตสุขภาพ จัดระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง มีช่องทางด่วนพิเศษ ให้ได้รับการรักษาภายในไม่เกิน 4 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะช่วยลดความพิการและการเสียชีวิตของผู้ป่วย พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นเครือข่ายดูแลในระยะฉุกเฉินให้ผู้ป่วยปลอดภัยก่อนนำส่งโรงพยาบาลใหญ่ และรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ให้ได้ร้อยละ 90 รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับชุมชนหมู่บ้านทุกแห่ง เพื่อลดจำนวน ผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด</p>	<p>จากข้อมูล</p> <p>ปี 2555 พบ อัตราตาย 43.34</p> <p>ปี 2556 พบ อัตราตาย 61.16</p> <p>ปี 2557 พบ อัตราตาย 64.98</p> <p>ปี 2558 (ม.ค.-ก.ค.) พบ อัตราตาย 28.11</p>	<p>สื่อสารความเสี่ยงเรื่อง หลอดเลือดสมอง เน้นเติมภูมิปัญญาภูมิธรรม 3 อ. 3 ส. ทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p>

## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เดือนระวังติดเชื้อจากเสื้อผ้ามือสอง</p> <p>นายไพบูลย์ ภูซงค์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปี ประชาชนหลายคนเริ่มหาซื้อเสื้อกันหนาวไว้สวมใส่ เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับตนเองและบุตรหลานในครอบครัว โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือสองจากต่างประเทศ กำลังเป็นที่นิยมของคนสังคม ด้วยเหตุผลเรื่องของราคา ทุกคนสามารถหยิบจับได้โดยไม่เดือดร้อนเข้ากับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นเสื้อกันหนาวที่มีคุณภาพและมีความสวยงามน่าสวมใส่ แต่ต้องไม่ลืมเรื่องความปลอดภัย ก่อนนำไปใช้จะต้องนำไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทั้งของตนเองและคนในครอบครัว</p> <p>นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน กล่าวต่อว่า โรคที่อาจจะมากับเสื้อกันหนาวมือสอง อาทิ โรคผิวหนัง กลากเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากเชื้อรา ตัวเรือด ตัวไร หมัด โลม สาเหตุเริ่มตั้งแต่ต้นทาง กว่า จะถึงผู้ซื้อ ขบวนการเก็บรักษา การขนส่ง นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ สาเหตุจากฝุ่นกระสอบป่าน หรือน้ำยารีดผ้าชนิดเข้มข้น ผู้ขายนิยมนำมารีดผ้าให้สวยงาม ก่อนจะนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย แนะนำให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำออกมาใช้ หรือบางครั้งอาจจะต้องใช้ความร้อนด้วยวิธีการต้มที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๖๐ องศาเซลเซียส นาน ๑๕ นาทีเป็นอย่างน้อย.</p>	-	<p>สื่อสารความเสี่ยงเรื่อง ระวังติดเชื้อจากเสื้อผ้ามือสอง ทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p>
ภูมิภาค	<p>ผงะอาหารทะเลที่ตลาดอุดรธานีแซ่ “ฟอร์มาลิน”</p> <p>โพสท์ทูเดย์ สสจ.-สคบ.อุดรธานีตรวจอาหารทะเลแซ่แข็งตลาดไทยศิริพบสารฟอร์มาลินปนเปื้อน นพ.สุรพงษ์ ผดุงเรือง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุดรธานี พร้อมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประจำจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายอาหารทะเลสดที่ตลาดไทยศิริ 4 แห่ง หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่า ปลาหมึกกล้วย ปลาหมึกกรอบ และสไปนาง ใช้สารฟอร์มาลิน</p> <p>ทั้งนี้ จากการตรวจสอบแผงค้าอาหารทะเลสดทั้งหมด ปรากฏว่าที่ร้านอาหารทะเลเย็นเย็นตรวจพบสารฟอร์มาลินในปลาหมึกกรอบและสไปนาง จึงแจ้งให้ทางเจ้าของร้านเก็บปลาหมึกกรอบและสไปนางห้ามวางแผงขายโดยเด็ดขาด นพ.สุรพงษ์ กล่าวว่า อาหารทะเลส่วนใหญ่จะมีการแช่สารฟอร์มาลินไว้ เพื่อให้อาหารเหล่านี้ดูสดใหม่มารับประทาน แต่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมาก เมื่อผู้บริโภคเข้าไปจะมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปากคอแห้ง</p>	-	<p>1.สื่อสารความเสี่ยงเติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p> <p>2. ประสานยุทธ 1 (คบ) ในการเฝ้าระวัง ตรวจอาหารทะเลแซ่แข็ง</p>
จังหวัด	-	-	-